



# Lời tâm tình!



*Các em học sinh lớp 9 thương mến !*

Năm học 2020 -2021, năm học cuối cấp của các em khép lại một cách đặc biệt, không có lễ tổng kết, không có lễ tri ân như các năm học trước do dịch bệnh Covid hoành hành. Thầy cô và các em đã và đang có một mùa ôn thi đầy thử thách để vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh vừa cố gắng nỗ lực để về đích trong kì thi mang tính bước ngoặt sắp tới. Các em hãy nghĩ rằng *khó khăn sẽ cho ta kinh nghiệm, nghịch cảnh cho ta môi trường để rèn luyện*, chúng không thể làm cô trò chúng ta chùn bước. Hãy cố gắng hết sức để không phải hối tiếc và cô tin các em sẽ làm được!

*Các em yêu quý!*

Bốn năm, một quãng thời gian không quá dài với cuộc đời mỗi con người, nhưng đặc biệt ý nghĩa với các em. Bốn năm các em đã phấn đấu không ngừng để học tập, tu dưỡng để từ những cô cậu học trò bé nhỏ vụng về, non nớt các em ngày một trưởng thành, sâu sắc hơn trong nhận thức, chín chắn hơn trong suy nghĩ, khéo léo hơn trong ứng xử... Các em đã lưu dấu ấn của mình trên từng con đường, ghé đá, hàng cây, lớp học, hành lang, sân trường. Các em cũng lưu lại trong trái tim thầy cô những kí ức tươi đẹp. Tại mái trường này, các em đã bồi đắp thêm bề dày lịch sử và thành tích, đã mang lại cho các thầy cô thật nhiều kỉ niệm, vui có và buồn cũng có nhưng tất cả giờ chỉ sẽ còn là hoài niệm. Hoài niệm về 277 học trò tinh nghịch cá tính đã dần trưởng thành. Cảm ơn các em đã đến với thầy cô, đến với mái nhà THCS TT Trâu Quỳnh. Trước mắt các em là kì thi đầy cam go, thử thách. Cô mong và tin các em sẽ cố gắng hết mình để tỏa sáng, vì tình yêu và lòng biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục, vì danh dự và tương lai của chính mình...

Các em yêu quý! Chỉ còn vài ngày nữa là kì thi bắt đầu, thay mặt BGH và tập thể các thầy cô giáo trong nhà trường, cô chúc các em bước vào kì thi với một tâm thế *sẵn sàng, tự tin, cẩn trọng và an toàn nhất*.

*Chúc các em thành công !!!*

Trâu Quỳnh ngày 8 tháng 6 năm 2021

Hiệu trưởng

*Đỗ Thị Hải Yến*

